

Chuẩn Bị Cho Bài 2

Tại Gia Đình

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Giáo hội là một Bí tích về Sự sống của Chúa

Chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô trong các bí tích. Ngài hiện thân trong Giáo hội, và làm phong phú đời sống ân sủng của chúng ta trong Giáo Hội. Vì thế, chúng ta có thể nói Giáo hội là bí tích Chúa Kitô. Giáo Hội làm cho Chúa Kitô hiện diện trong cử hành các bí tích và trong những ngày lễ mừng trong năm, xoay quanh những mầu nhiệm Phục Sinh.



Ở đâu trên thế giới...

Thân thể sống động của Chúa Kitô, tức là Giáo hội, vươn ra khắp mọi nơi trên thế giới. Quý vị hãy tìm đọc một câu chuyện nói về Giáo hội Công giáo ở một nước khác. Quý vị có thể tìm ra những chuyện đó trong Sách Niên Biểu Công Giáo, trên Internet, hoặc trong bất cứ tập san truyền giáo nào.

Câu nguyện chung

Gia đình được gọi là "giáo hội tại gia" hoặc "giáo hội gia đình." Trong nhiều trường hợp, gia đình chính là nơi chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô khi chúng ta chia sẻ với nhau những thời khắc dành riêng để cầu nguyện. Trong tuần này, xin quý vị cố gắng cầu nguyện chung lúc sắp dùng bữa hoặc trước khi đi ngủ.

Những biểu tượng tôn giáo

Trong nhà quý vị hiện có những vật gì để nhắc nhở quý vị về đức tin Công giáo, chẳng hạn, Thánh Kinh, tràng hạt, thánh giá, và các ảnh tượng? Trong tuần này, xin quý vị trưng bày trong mỗi phòng một thứ vừa nêu trên.





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Khi rước lễ, quý vị nên cảm tạ Chúa vì Ngài đã hiện diện trong gia đình và cộng đoàn của quý vị.

Trong Tuần

Hãy trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa Kitô. Dọn bữa ăn, hoặc ôm hôn một người trong gia đình.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Di Sản Của Chúng Ta Qua Phim ảnh

Cuộc đời Chúa Giêsu đã được dùng làm chủ đề cho nhiều phim ảnh chiếu tại các rạp hát hoặc trên TV. Từ thời phim câm đến ngày nay, các nhà đạo diễn lừng danh đã làm nhiều phim về cuộc đời Chúa Giêsu theo cách nhìn riêng của họ. Phim *King of Kings* (Vua Trên Hết Các Vua) và *The Greatest Story Ever Told* (Truyện Vĩ Đại Nhất Trong Các Truyện) lấy Chính Chúa Giêsu làm trọng điểm. Các phim khác, như phim *Ben Hur* chẳng hạn, lại nói về ảnh hưởng của Chúa Giêsu đối với cuộc đời của nhiều người khi Ngài còn tại thế. Nhưng, có lẽ Phim *Jesus of Nazareth* (Giêsu Na-za-rét) của đạo diễn Franco Zeffirelli, người Ý, là phim vĩ đại nhất. Phim này nổi danh vì lòng đạo sốt sắng, vì nghệ thuật hiện thực cao, và vì sự uyên bác của công trình sưu khảo.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Cộng Đồng Đức Tin

"Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi,"
Cv 2:1



Sau khi Chúa Giêsu sống lại, các môn đệ đã sống quy tụ với nhau. Họ đều hiểu rõ rằng Chúa Kitô đến với họ là Người đến với cộng đoàn đức tin, chứ Người không đến với các cá nhân riêng rẽ. Vào ngày lễ Ngũ Tuần đầu tiên, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, cộng đoàn các môn đệ đã trở thành Giáo hội của Chúa Kitô dưới trần thế.

Là người công giáo, chúng ta hiểu rõ tầm mức quan trọng của cộng đồng giáo hội. Cộng đồng giáo hội là nơi Chúa Thánh Thần ngự đến và hướng dẫn chúng ta nhận biết Chúa Kitô trong đời sống. Kinh nghiệm tích cực về đời sống cộng đồng trong gia đình và giáo xứ giúp chúng ta chia sẻ quà tặng đức tin cho mỗi thế hệ.